
STJÓRN SKÍÐASVÆÐA HÖFUÐBORGARSVÆÐISINS 
 
Ár 2004.  Miðvikudaginn 24. nóvember var haldinn 243. fundur Stjórnar skíðasvæða 
höfuðborgarsvæðisins.  Fundurinn var haldinn á Fríkirkjuvegi 11 og hófst kl. 17:40 
Viðstaddir voru:  Ingvar Sverrisson formaður, Páll Grétarsson, Páll Ármann Eggertsson,  
Ingi Þór Hermannsson, Sigurður Guðmundsson, Andrés Ingólfsson og Egill T. 
Jóhannsson.  
Ragnar Örn Pétursson, Sigmar Eðvardsson og Sigmundur Stefánsson boðuðu forföll. 
Jafnframt:  Þorsteinn Hjaltason fólkvangsvörður, Logi Sigurfinnsson framkvæmdastjóri 
og Helga Björnsdóttir sem skrifaði fundargerð. 
 

Þetta gerðist: 
 

1. Lögð fram fundargerð seinasta fundar.  Ekki voru gerðar athugasemdir. 
 
2. Framkvæmdastjóri sagði frá stöðu mála í Skálafelli varðandi leigu á landi o.fl. 
 
3. Framkvæmdastjóri sagði frá stöðu framkvæmda við nýja skíðalyftu.  Veður hefur 

hamlað vinnu sl. viku en engu að síður gengur vel.  Stefnt á opnun um miðjan 
janúar. 

 
4. Undirbúningur opnunar nýrrar lyftu.   
 Framkvæmdastjóri mun koma með tillögur að því á næsta fundi.  
 
5. Formaður upplýsti að hann og framkvæmdastjóri fóru á Hengilssvæðið og í 

Bláfjöll ásamt fulltrúum í íþrótta- og tómstundaráði og skíðadeildum til að skoða 
aðstæður v/hugsanlegra flutning deildanna í Bláfjöll. 

 
6. Rætt um aðkomu nýrra sveitarfélaga að SHB.  Jafnframt samþykkt að bjóða 

Árborg áfram setu áheyrnarfulltrúa í stjórninni. 
 

Fundi slitið kl. 18:10. 
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